



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
21 ตุลาคม 2562



สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก เว็บไซต์ bangkokbiznews บ้านเมืองออนไลน์ เว็บไซต์แนวหน้า สยามรัฐออนไลน์ เว็บไซต์บางกอกโพสต์ เว็บไซต์thebangkoktimes line.today มติชน บ้านเมือง ออนไลน์ pptv</p>	<p>สารเคมีกำจัดศัตรูพืช</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร. โพสต์เฟสบุ๊กส่วนตัว เป็นคลิป 3.30 นาที ปลุกพลังคนไทยร่วมส่งเสียงถึงคกก.วัตถุอันตรายให้มีมติแบน 3 สารพิษอันตราย พร้อมเรียกร้องให้คนไทยช่วยกันแชร์คลิป นอกจากนี้ ยังเชิญชวนประชาชนและตัวแทนเครือข่ายสนับสนุนการแบน 686 องค์กร สวมเสื้อสีขาวร่วมแสดงจุดยืนกับสร. "หยุดใช้ หยุดขาย หยุดตาย" ในวันที่ 21 ต.ค. เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 สป.สร.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า กรมฯ ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพ เรื่อง สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูง 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต จากประชาชนกลุ่มตัวอย่าง 3,500 คน ใน 25 จังหวัดทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 9-13 ต.ค. 2562 พบว่า ประชาชนมีความรู้เรื่องสารเคมีใช้ทางการเกษตรที่มีอันตรายสูง 3 ชนิด อยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ 87.7 รู้จักและเคยได้ยินสารเคมีดังกล่าว ร้อยละ 51.4 คิดว่าสารเคมีดังกล่าวทำให้เกิดอาการผิดปกติคือ โรคผิวหนัง แผลติดเชื้อ รongลงมาคือคลื่นไส้ อาเจียน ถ่ายเหลว ร้อยละ 73.7 คิดว่าจะมีส่วนร่วมในการเลิกใช้สารเคมี โดยเลิกซื้อผัก ผลไม้ หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารเคมีทางการเกษตร รongลงมา เลิกใช้สารเคมีทางการเกษตร และแนะนำคนอื่นให้เลิกใช้ ในส่วนของกรมฯ และหน่วยงานในสังกัดทุกแห่ง สนับสนุนให้ยกเลิกการใช้ พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้ทางหลักวิชาการ และดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนามาตรการทางกฎหมาย ตามพ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมฯ</p>	
<p>กรุงเทพธุรกิจ ข่าวสด ไทยรัฐ เดลินิวส์ คมชัดลึก สยามรัฐ มติชน ไทยโพสต์ มติชนออนไลน์</p>	<p>-เสนอข่าว นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ เปิดเผยว่า กระทรวงต้องดำเนินการจำกัดการใช้คลอร์ไพริฟอส พาราควอต และไกลโฟเซต ตามประกาศกระทรวงซึ่งมีผลบังคับใช้วันนี้ (20 ต.ค.) จนกว่าคกก.วัตถุอันตรายจะมีมติอื่น</p> <p>-ด้าน น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯ กล่าวว่า วันที่ 22 ต.ค.นี้จะมีการประชุมคกก.วัตถุอันตราย ที่ ก.อุตสาหกรรม ยืนยันว่าไม่เคยมีผลประโยชน์ ไม่คิดทำร้ายใคร ส่วนการหาสารทดแทน ได้สั่งให้กรมวิชาการเกษตรนำบัญชีพืชสมุนไพรไทย 13 ชนิดที่มีคุณสมบัติเด่นนำมาผสมทำสูตรกำจัดวัชพืช แมลง โรคพืชต่างๆ และสูตรทำปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพของโครงการหลวงทั่วประเทศ ให้เข้าสู่ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพื่อสามารถจำหน่ายได้ นอกจากนี้ ได้สั่งให้เร่งประกอบการบมเกษตรกรที่ใช้สารเคมีไว้ก่อน เพื่อรอดูมติคกก.อันตราย</p>	
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>-น.ส.ปรกชล อู๋ทรัพย์ ผู้ประสานงานเครือข่ายสนับสนุนการแบนสารเคมีทางการเกษตรอันตราย กล่าวว่า วันนี้ (21 ต.ค.) จะร่วมกับ สร. ประกาศจุดยืนให้คกก.วัตถุอันตรายยกเลิกการใช้</p> <p>-ผศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ และรศ.ดร.ภญ.นุศราพร เกษสมบูรณ์ เผยแพร่บทความว่า สารพิษคือสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งของโรคมะเร็งที่เป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของคนไทยต่อเนื่องมากกว่า 15 ปี รวมถึงโรคร้ายอื่นๆ เช่น โรคทางสมอง โรคระบบต่อมไร้ท่อ โรคระบบภูมิคุ้มกัน โรคเนื้องอก รongลงมาทำงานผิดปกติทำให้แห้งง่าย ส่งผ่านจากมารดาสู่ทารกทำให้เกิดความพิการ เป็นโรคมะเร็ง โรคออสติก สมารถสัน โรคระบบต่อมไร้ท่อหลายชนิด หัวสมองเล็ก จากมติของกรรมาวัตถุอันตรายหลายครั้งที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลไม่ต้องการหรือไม่สามารถปกป้องคุ้มครองสุขภาพคนไทยได้ ทั้งๆ ที่มีอำนาจเต็มในมือ</p>	
<p>เว็บไซต์ tnn</p>	<p>-เสนอข่าว เพจเฟซบุ๊กมูลนิธิชีววิถี วิเคราะห์ผลโหวตคกก.วัตถุอันตราย วันที่ 22 ต.ค. คาดว่าหากมีเพียงอธิบดีและตัวแทนของ สร. และ ก.เกษตรฯ ลงมติตามนโยบายของรมต.ทั้ง 2 คน ผลจะออกมาเป็นไม่แบน แต่หากรวม.อุตสาหกรรม และ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ ลงมติตามข้อเสนอของก.เกษตรฯ และสร. จะทำให้ฝ่ายแบนชนะ</p>	

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ข่าวสด กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์ เว็บไซต์ไทย โพสต์ line.today</p> <p>ไทยรัฐ</p>	<p>-นายสุภรณ์ สัจจระณะ เลขานุการสมาพันธ์เกษตรปลอดภัย กล่าวว่า วันนี้ (21 ต.ค.) จะร่วมกับผู้แทนสมาคมเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ 6 ชนิดคือ อ้อย ปาล์ม น้ำมัน ยางพารา มันสำปะหลัง ข้าวโพดและไม้ผล แลกจุดยืนที่โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ เพื่อให้รัฐชะลอการพิจารณายกเลิกสารเคมี 3 ชนิดออกไป โดยให้หานวัตกรรมและแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรให้ได้ก่อน และช่วงบ่ายจะเข้าพบรมว.เกษตรฯ ให้รับทราบถึงความเดือดร้อนของเกษตรกร</p> <p>-เสนอบทสัมภาษณ์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ระบุว่า รมต. ทั้ง 3 กระทรวง คือ เกษตรฯ อุตสาหกรรม และสาธารณสุข เห็นพ้องต้องกันต้องแบน 3 สารเคมี สธ.มีหน้าที่ดูแลประชาชน อะไรที่เป็นอันตรายและไม่เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพ สธ.ไม่สนับสนุน</p>	
<p>ผู้จัดการออนไลน์ TNN</p> <p>ประชาชาติธุรกิจ เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ</p> <p>ดอกเบ็ญจธุรกิจ</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว องค์การเภสัชกรรมให้ความรู้และคำแนะนำกับผู้ป่วยที่ได้รับกัญชาทางการแพทย์ ควรใช้ยาตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด และควรสังเกตอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่มักเกิดจากการได้รับกัญชาทางการแพทย์ในปริมาณมาก หรือในกรณีใช้ร่วมกับสารอื่น ๆ ได้แก่ ปากแห้ง ตาแดง ความอยากอาหารเพิ่มขึ้น ภาวะเคลิ้มสุขอย่างอ่อนๆ ความตื่นตัวของผู้ใช้ลดลงในช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังรับยา อัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้น ความดันโลหิตลด และเวียนศีรษะ</p> <p>-เสนอข่าว นางช่อขวัญ คิตตี้ ซ่อผกา ซีอีโอบริษัท เอเลเวทเต็ดเอสเตท จำกัด เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับพันธมิตรเตรียมจัดงาน Elevating Cannabis Expo 2019 : Asia's Green Rush ซึ่งเป็นการสัมมนาทางวิชาการและกัญชาเอ็กซ์โป 2019 ในวันที่ 18 พ.ย.นี้ ที่กรุงเทพฯ</p> <p>-เสนอข่าว สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ร่วมกับพันธมิตร จัดเทศกาลกัญชาโลก ณ จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 29 ม.ค. – 2 ก.พ. 2563 เพื่อเป็นเวทีระดับนานาชาติในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และส่งเสริมการพัฒนากัญชาเพื่อการแพทย์</p>	-
<p>มติชน มติชนออนไลน์ ผจก.ออนไลน์ เว็บไซต์ ประชาไท</p>	<p>เพิ่มสถานบริการบำบัดทอง</p> <p>-เสนอข่าว ที่ประชุมบอร์ด สปสช. มีมติเห็นชอบให้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ที่ ก.การพัฒนาสังคมฯ ให้การรับรอง และสถานบริการอื่นที่เข้าเกณฑ์ของสปสช. เข้าร่วมเป็นสถานบริการสาธารณสุขอื่นตามมาตรา 3 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ และเห็นชอบให้จัดทำมาตรฐานบริการและมาตรฐานหน่วยบริการสำหรับศูนย์บริการคนพิการทั่วไป รวมถึงกำหนดรายการจ่ายสำหรับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แก่คนพิการเพิ่มเติม พร้อมกับมอบ สปสช. ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ. ในฐานะประธานบอร์ด สปสช. กล่าวว่า เห็นด้วยกับการแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายกฎหมายหรือช่องทางในขอบข่ายอำนาจเท่าที่ สธ.มี เช่น การจัดตั้งศูนย์บริการส่วนใดที่ต้องไปพึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นค่อยพิจารณาต่อไป</p> <p>-น.ส.สารี อ๋องสมหวัง กรรมการสปสช. ในฐานะอนุกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ กล่าวว่า แม้จะเป็นเพียงข้อเสนอ แต่เรื่องนี้มีความสำคัญ เพราะจะช่วยสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงบริการมากขึ้น โดยให้องค์กรภาคประชาสังคมและอาสาสมัครเข้ามามีส่วนร่วม เช่นเดียวกับการดำเนินการให้ผู้ป่วยในสิทธิบัตรทองไปรับยาที่ร้านยา</p>	-
<p>มติชน มติชนออนไลน์ ผจก.ออนไลน์ บ้านเมืองออนไลน์ เว็บไซต์ Thaigov</p>	<p>โครงการอสม.ชวนขยับ</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวถึงโครงการอสม.ชวนขยับ ที่ให้ อสม.1 คนรับผิดชอบชวนคนมาร่วมออกกำลังกาย 10 ครอบครัว ว่า เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนใส่ใจดูแลและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยการออกกำลังกายที่เหมาะสมตามวัยโดยวิธีง่าย อย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง ลดความเสี่ยงโรคเรื้อรัง</p>	-
<p>ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>เดลินิวส์</p>	<p>โครงการรับยาใกล้บ้าน</p> <p>-เสนอข่าว ศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล นายกสมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทย และผอ.ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านโรคมะเร็ง โรคมืดและระบบหายใจ รพ.ธรรมศาสตร์ฯ กล่าวว่า ต้องขอบคุณสธ.ที่เห็นความสำคัญของโรคหอบหืด และบรรจุเป็น 1 ใน 4 กลุ่มโรคที่ให้ผู้ป่วยสิทธิบัตรทองมารับยาที่ร้านขายยา เนื่องจากได้ประโยชน์กับผู้ป่วยอย่างมาก และหากผู้ป่วยเกิดภาวะที่ควบคุมอาการไม่ได้หรืออาการกำเริบก็สามารถมาพบแพทย์ก่อนนัดได้ ซึ่งจะช่วยให้เข้าถึงได้รวดเร็วขึ้น เพราะคนไข้มารอคอยลดลง</p> <p>-เสนอข่าว รพ.กาฬสินธุ์ เปิดโครงการรับยาร้านยาใกล้บ้าน เครือข่ายรพ.กาฬสินธุ์ ผ่านกลไกร้านยาชุมชนอบอุ่น ซึ่งขณะนี้มีร้านยาใน จ.กาฬสินธุ์เข้าร่วมโครงการฯ 7 ร้าน</p>	-

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ	<p>ประชุมรมต.สาธารณสุข G 20</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สำเร็จ แหียงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า ได้รับมอบหมายจากรมว.สธ.ให้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขกลุ่ม G 20 ณ เมืองโอคายามะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นครั้งแรกที่รัฐมนตรีสาธารณสุขไทยได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุม ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนปี 2562 โดยได้ร่วมสนับสนุนการรับรองปฏิญญาโอคายามะ ซึ่งเป็นการแสดงความมุ่งมั่นสนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพและสวัสดิการที่ดี จัดการความเสี่ยงและสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพ ซึ่งไทยสามารถใช้ปฏิญญานี้มาสนับสนุนการพัฒนาความร่วมมือด้านสุขภาพระหว่างภูมิภาคอาเซียนกับกลุ่ม G 20 ในอนาคต</p>	-
เดลินิวส์ ไทยโพสต์	<p>ราคายารพ.เอกชน</p> <p>-เสนอข่าว นายประโยชน์ เพ็ญสุต รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ขณะนี้มีรพ.เอกชนหลายรายติดต่อขอเกณฑ์ในการคำนวณราคายาและค่ารักษาพยาบาล เพื่ออยู่ในกลุ่มสีเขียว คิดราคายาแบบอนุเคราะห์ผู้ป่วย ซึ่งต้องผ่านการพิจารณา 3 ด้าน ประกอบด้วย 1.จำนวนรายการยาของรพ.ต้องมีราคาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเกิน 50% ของรายการยาที่แจ้งต้นทุนมาทั้งหมด 2.ส่วนต่างราคาจำหน่ายยาของรพ. ต้องไม่สูงกว่าค่าเฉลี่ยกลาง 100% 3.ช่วงระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา รพ.ต้องไม่เคยมีเรื่องร้องเรียน</p>	-
ไทยรัฐ มติชน เดลินิวส์ ไทยรัฐออนไลน์ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ฐานเศรษฐกิจออนไลน์	<p>ภาษีความเค็ม</p> <p>-เสนอข่าว นายณัฐกร อุเทนสุต ผอ.สำนักแผนภาษี กรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า กรมฯ กำลังศึกษาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าความเค็ม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เบื้องต้นกำหนดเก็บภาษีความเค็มจากปริมาณโซเดียม (เกลือ) ที่ใช้ปรุงรสชาติ อาทิ ขนมปังสำเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว ผงปรุงรส เป็นต้น ส่วนน้ำปลา ซีอิ๊ว จะไม่เก็บภาษีเพราะถือเป็นเครื่องปรุงรส โดยจะเร่งสรุปแนวทางการจัดเก็บภาษีความเค็มให้ชัดเจนภายในปีนี้ นอกจากนี้ กรมฯ กำลังหารือ อย.เกี่ยวกับฉลากทางเลือกสุขภาพ (Healthier Logo) ซึ่งวัดค่าความเค็มจากค่าเฉลี่ยโดยรวมของสินค้า โดยไม่ได้อิงมาตรฐานของ WHO เนื่องจากยังคำนึงถึงผลกระทบจากอุตสาหกรรม หากจัดเก็บภาษีความเค็มต้องใช้เวลาผู้ประกอบการปรับตัว 1-2 ปี และต้องหาแนวทางจูงใจให้ผู้ประกอบการปรับสูตรอาหารและสินค้าให้มีค่าความเค็มลดลงโดยไม่กระทบกับขีดความสามารถการแข่งขัน</p>	-
ไทยรัฐ	<p>สุขภาพพระสงฆ์</p> <p>-เสนอข่าว นายธนิตพล ไซยนันท์ ที่ปรึกษา รมว.สธ. เปิดเผยว่า พระสงฆ์มีความสำคัญในการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนเรื่องการดูแลสุขภาพตนเอง สิ่งแวดล้อมภายในวัด และขยายผลสู่การพัฒนาสุขภาพของชุมชน จึงเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่ต้องได้รับการดูแลเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิต และส่งต่อเมื่อเจ็บป่วย โดยดำเนินการวัดส่งเสริมสุขภาพ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมเข้าเป็นคณะกรรมการดำเนินงาน สามารถบริหารจัดการสุขภาพได้ด้วยตนเอง เพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพ สร้างชุมชน ท้องถิ่นและองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ สู่วัดรอบรู้สุขภาพ (Health Literate Temple)</p>	-
ไทยรัฐ	<p>อสม.ในเรือนจำ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. พัฒนารูปแบบการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมราชทัณฑ์ สปสช. ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ “ดี” ด้วยหัวใจ ปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้ผู้ต้องขังเข้าถึงบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ โดยเตรียมจัดทำหลักสูตรอาสาสมัครในเรือนจำ คัดเลือกผู้ที่มีความประพฤติดี เข้ารับการอบรมดูแลสุขภาพผู้ต้องขังเบื้องต้น ตั้งเป้าหมายมี อสม.ในเรือนจำครอบคลุมทุกแห่ง</p>	-
กรุงเทพธุรกิจ มติชน แนวหน้า	<p>โรคฤดูหนาว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวแล้ว เชื้อโรคบางชนิดสามารถแพร่กระจายได้ง่ายกว่าฤดูอื่น จึงออกประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาว ประกอบด้วย 1.โรคหัด 2.โรคไข้หวัดใหญ่ 3.โรคปอดอักเสบ 4.โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากเชื้อไวรัส และ 5.โรคมือ เท้า ปาก</p>	-
ผจก.ออนไลน์ เว็บไทยรัฐ เว็บ mthai	<p>รพ.ราชวิถี ชี้แจงข่าวไล่ผู้ป่วยกลับบ้าน</p> <p>-เสนอข่าว รพ.ราชวิถี ออกประกาศชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่คลิปว่า รพ.ไล่ผู้ป่วยกลับบ้าน เนื่องจากมีสิทธิการรักษาที่ต่างจังหวัด ระบุว่า ผู้ป่วยมารักษาที่รพ. 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 16 ต.ค. 62 ด้วยอาการปวดหลัง แพทย์ให้ยาและสังเกตอาการในห้องฉุกเฉิน ตรวจ x-ray ไม่พบสิ่งผิดปกติ จึงให้</p>	-

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
เว็บคมชัดลึก สำนักข่าว INN เว็บ kapok เว็บสยามรัฐ	กลับบ้าน ครั้งที่ 2 วันที่ 17 ต.ค. 2562 ยังมีอาการปวดหลัง แพทย์จึงตรวจรักษาเพิ่มเติมทางห้องปฏิบัติการ พบผลปัสสาวะผิดปกติ รวมถึงค่าน้ำตาลในเลือดสูงมากในระดับที่อาจเป็นอันตราย จึงให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ฉีดยาบรรเทาอาการปวด และพักสังเกตอาการในห้องฉุกเฉิน 8 ชม. ไม่พบอาการผิดปกติที่มีความเสี่ยง และผลตรวจทางห้องปฏิบัติการดีขึ้น จึงให้กลับไปพักฟื้นที่บ้านได้ โดยนัดตรวจติดตามอาการที่แผนกผู้ป่วยนอก วันที่ 21 ต.ค. 2562 ยืนยันว่าได้ให้การรักษาตามมาตรฐานวิชาชีพและตามความเร่งด่วนฉุกเฉินทางการแพทย์ เมื่อสิ้นสุดภาวะฉุกเฉินต้องให้ผู้ป่วยกลับไปพักฟื้นที่บ้าน โดยนัดให้มารับบริการต่อที่แผนกผู้ป่วยนอก	
เว็บไซต์ sanook	ปัญหาเด็กติดเกม -เสนอข่าว เกิดประเด็นเด็กติดเกมมีภาวะทางอารมณ์รุนแรงหลังจากที่เล่นเกมแพ้มือถือคอมพิวเตอร์อย่างบ้าคลั่ง เมื่อผู้ปกครองห้ามปรามกลับคว้ามืดจะทำร้ายร่างกาย ซ้ำยังพูดอาฆาตคู่แข่งในเกม ภายหลังเด็กชายคนดังกล่าวได้แชร์คลิปถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า แม่กับอาม่ายังปลอดภัย พร้อมกับกราบขอโทษพฤติกรรมดังกล่าวและยอมรับผิดทุกอย่าง ขณะที่เพจ Drama-addict แนะนำให้ผู้ปกครองพาบุตรหลานไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หากเกิดภาวะทางอารมณ์ที่รุนแรงเพราะสิ่งกระตุ้นเช่นนี้ เนื่องจากพฤติกรรมดังกล่าวอาจจะพัฒนากลายเป็นความรุนแรงมากยิ่งขึ้น หากปล่อยให้กลายเป็นภาวะทางอารมณ์เรื้อรัง	-
TNN สปริงนิวส์ เว็บไซต์ข่าวสด สำนักข่าวไทย ไทยรัฐออนไลน์ เว็บไซต์สนุก workpointnews	ยาตองสูตรคางคก -เสนอข่าว เกิดเหตุชาวบ้านหมู่บ้านสภาพร หมู่ 3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี เสียชีวิต 2 คน และได้รับบาดเจ็บอีก 12 คน หลังไปรับยาตองเหล่าเถื่อนสูตรคางคก จากนายฉันทสิทธิ์ อายุ 52 ปี ซึ่งคิดสูตรผลิตเองแล้วนำมาแจกให้ชาวบ้านทดลองดื่ม ทำให้มีอาการเมา อาเจียน คลื่นไส้ ลิ้นแข็ง หายใจไม่สะดวก ต้องนำส่งรพ.ชลบุรี ส่วนใหญ่อาการสาหัสต้องรักษาตัวอยู่ในห้องไอซียู บางรายแพทย์ต้องเจาะคอเพื่อช่วยหายใจ และมีผู้เสียชีวิต 2 คน ตำรวจภูธรเสม็ดเร่งติดตามตัวนายฉันทสิทธิ์ มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป	-
เว็บไซต์คมชัดลึก มติชนออนไลน์ บางกอกทูเดย์ออนไลน์	รำลึก นพ.สมหมายแจกยาฟรี -เสนอข่าว วันที่ 21 ต.ค. 2562 เป็นวันครบรอบ 6 ปี การจากไปของ นพ.สมหมาย ทองประเสริฐ จะมีการจัดงานรำลึกพร้อมกับแจกยาสมุนไพร จี-เอิร์บ ซึ่งนพ.สมหมายคิดค้นและได้รับการขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณจาก อย. ให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งคนละ 120 เม็ด โดยไม่จำกัดจำนวน สามารถรับยาได้ที่โรงพยาบาล ทองประเสริฐโฮสเทล เลขที่ 127 ม.1 ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ตั้งแต่ 13.00 น. เป็นต้นไป	-
ไทยรัฐ เดลินิวส์ สยามรัฐมติชน ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์สยามรัฐ	สั่งปิดโรงงานปล่อยน้ำเสีย -เสนอข่าว ชาวบ้านในอำเภอย้ายฝั่ง จ.กาฬสินธุ์ ร้องเรียนโรงงานแป้งมันปล่อยน้ำเสียลงลำห้วยทำน้ำเน่าเสีย ปลา-ต้นข้าวตาย และชาวบ้านเป็นโรคผิวหนังและทางเดินหายใจ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดได้ออกคำสั่งหยุดประกอบกิจการชั่วคราว 7-10 วัน เพื่อปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ สสจ.กาฬสินธุ์ และเทศบาลตำบลคางบง ลงพื้นที่วางแนวทางการฟื้นฟูสภาพน้ำและระบบนิเวศ พร้อมตรวจสอบสุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบ	-